

รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ

ตำแหน่ง	ปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม
สถานที่ปฏิบัติงาน	ชั้น 9 ส่วนคุณภาพอากาศ กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ
ประเภท	จ้างเหมาบริการ
เงินเดือน	15,000 บาท
รายละเอียดการปฏิบัติงาน	<ol style="list-style-type: none"> 1. ปฏิบัติงานในการเรียกรับส่งข้อมูล จากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศของกรมควบคุมมลพิษ พร้อมทั้งบันทึกและเก็บรวบรวมข้อมูลคุณภาพอากาศ 2. ตรวจสอบข้อมูลคุณภาพอากาศจากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ และประสานงานกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง กรณีพบปัญหาในด้านการรายงานข้อมูลคุณภาพอากาศ 3. สรุปและประมวลผลข้อมูลผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ ประจำเดือน เพื่อเผยแพร่ข้อมูลในช่องทางต่างๆ 4. ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับระบบการเรียกรับส่งข้อมูลคุณภาพอากาศ 5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ	<ol style="list-style-type: none"> 1. มีสัญชาติไทย 2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร การจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม สาธารณสุขศาสตร์ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 3. อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ 4. มีความประพฤติเรียบร้อย สุขภาพแข็งแรง เหมาะสมกับงานที่รับผิดชอบ 5. ไม่เป็นผู้ที่กายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบหรือเป็นโรคสังคมรังเกียจ และไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษหรือพิษสุราเรื้อรัง 6. ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนหรือเคยถูกลงโทษ ไล่ออก หรือปลดออกจากราชการเพราะกระทำผิดวินัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน หรือตามกฎหมายอื่น 7. ไม่เป็นบุคคลล้มละลายและไม่เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษ หรือทำความผิดที่กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
เอกสารประกอบการสมัคร	<ol style="list-style-type: none"> 1. ประวัติส่วนบุคคล (Resume/CV) 2. สำเนาบัตรประชาชน 3. สำเนาทะเบียนบ้าน

	<p>4. สำเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองจบการศึกษา</p> <p>5. สำเนาเอกสารรายงานผลการศึกษา (Transcript)</p> <p>6. สำเนาหนังสือรับรองการทำงานหรือฝึกงาน (ถ้ามี)</p> <p>*รับรองสำเนาทุกฉบับ*</p>
วิธีสมัคร	<p>ส่งไฟล์เอกสารประกอบการสมัครในรูปแบบ .PDF จำนวน 1 ไฟล์มาที่ aqdc.pcd@gmail.com พร้อมระบุ ชื่อและเบอร์ติดต่อกลับ</p>
ผู้ประสานงาน	<p>นางสาวอรุณา ส่วน คุณภาพอากาศ ชั้น 9 กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง</p> <p>โทร. 0 2298 2350</p>
ระยะเวลารับสมัคร	<p>1 พฤศจิกายน 2567 ถึง 30 พฤศจิกายน 2567 (ในเวลาทำการ)</p>